

ไทยพวาทันทีโควิดลาม '33จังหวัด' ห้ามชุมนุมทั่วประเทศ ผงะระยองติดเชื้อจากบ่อน29คน แฉข้าราชการ.โยงแรงงานเถื่อน

ผงะลาม 33 จังหวัด วัน
เดียวตัวเลขฟงทะเล 110 ราย
ติดเชื้อในประเทศ 64 ส่วน
ใหญ่เชื่อมโยง ♦ อ่านต่อหน้า 11



▲ แอ๊ด...ประชาชนจำนวนมากไม่คำนึงถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แอ๊ดยึดเหยียดไม่เว้นระยะห่างให้เป็นระเบียบพากันไปรับของชำร่วยในงานศพแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ จึงเกรงกันว่าจะกลายเป็นพาหะแพร่ระบาดของโรค



▲ กินโชว์...นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สาธารณสุข โชว์กินกุ้งปรุงสุก ระหว่างเดินทางไปตรวจตลาดลานเมือง จ.เชียงราย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

จ.สมุทรสาคร แชนแรงแรงงานต่างด้าวที่พบใหม่ 30 และมาจากต่างประเทศ 16 รักษาหายอีก 15 คน “บิกตู” สั่ง 8 ข้อห้ามสกัดไวรัส ย้ำห้ามชุมนุม “อนุทิน-อนุชา” บุกเชียงรายและนครปฐม โชว์กินกุ้งเรียกความเชื่อมั่น “สร.” ย้ำห้ามเข้าพื้นที่สีแดง “สมุทรสาคร” ใช้สนามกีฬาเป็น รพ. 400-500 เตียง ฉีดยาแรงโครฟีนาหรือฉีด ขวางเจอคุก “กระบี่” ร่วมงานบักไบค์เกาะล้าน ตาป่วยเพิ่ม 2 “โคราช” เจอ 3 “แม่ค้ออาหาร ทะเลขอนแก่น” ป่วยผวาตระเวนหลายจังหวัด “ราชบุรี” ติดเชื้ออีก 4 ราย “อยุธยา” 1 คน แฉ “รอง ผบ.ก.” เอี่ยว “เจี พ.” เจ้าแม่เอเชนต์ ขนแรงงานเถื่อน

◆ วันเดียวพุ่ง 110 คน

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ใน ไทย ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 110 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถาน กักกันโรค 16 ราย ติดเชื้อในประเทศ 64 ราย และติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตรวจพบจาก การคัดกรองเชิงรุกเพิ่ม 30 ราย รวมยอดสะสม แรงแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อ 1,338 ราย สำหรับกลุ่ม ที่เชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร มีทั้งสิ้น 60 ราย

◆ ในประเทศ 64 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนผู้ติดเชื้อราย ใหม่ภายในประเทศ 64 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยว

เนื่องจากการมีของ จ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 18 ราย, สระบุรี 2 ราย, เพชรบุรี 10 ราย, ชัยนาท 5 ราย, สมุทรปราการ 7 ราย, สตูล 2 ราย, ฉะเชิงเทรา 2 ราย, ราชบุรี 4 ราย, นครราชสีมา 3 ราย, ชัยภูมิ 2 ราย, ระยอง 3 ราย และพระนครศรีอยุธยา-ปทุมฯ-ตรัง- ขอนแก่น-พิจิตร-สงขลา จังหวัดละ 1 ราย กรณี ของจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งมีประวัติเชื่อมโยง กับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตอนนี้มีผู้ติด เชื้อทั่วประเทศทั้งหมด 33 จังหวัด

◆ มาจากตปท. 16

สำหรับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่าง ประเทศและอยู่ในสถานกักกันโรค 16 ราย ประกอบด้วย 1.มาจากเมียนมา 2 ราย เป็นเพศ หญิงชาวไอร์แลนด์อายุ 26 ปี อาชีพรับจ้าง และ ชายไทยอายุ 48 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 2.มา จากรัสเซีย 3 ราย เป็นหญิงอายุ 25 ปี อาชีพ กราฟิกดีไซน์ อีกรายเป็นชายอายุ 35 ปี อาชีพ รุรกิจส่วนตัว และชายไทยอายุ 31 ปี อาชีพ รับจ้าง 3.จากอินเดีย 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 26 ปี อาชีพแม่บ้าน 4.จากซาอุดีอาระเบีย 1 ราย เป็นชายไทยวัย 3 ขวบ 5.จากอังกฤษ 1 ราย เป็น ชายชาวไอร์แลนด์อายุ 59 ปี อาชีพรับจ้าง 6.จาก โมซัมบิก 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 62 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท

7.จากสหรัฐ 3 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 22 ปี 2 ราย และชายไทยอายุ 30 ปี 1 ราย 8.จาก เยอรมนี 1 ราย เป็นชายอายุ 79 ปี 9.จาก ตุรกี 1 ราย เป็นชายอายุ 15 ปี 10.จากรัสเซีย 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 46 ปี อาชีพรับจ้าง 11.จาก ฝรั่งเศส 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 35 ปี รวมยอด

ผู้ป่วยสะสม 6,020 ราย รักษาหายเพิ่ม 15 ราย รวมรักษาหาย 4,152 ราย ยังอยู่ใน รพ. 1,808 ราย เสียชีวิตคงที่ 60 ศพ สำหรับสถานการณ์ทั่ว โลกมีผู้ติดเชื้อรวม 80,207,155 ราย รักษาหาย 56,471,394 ราย เสียชีวิต 1,757,640 ราย สหรัฐ ติดเชื้อสูงสุด 19,210,166 ราย, อินเดีย 10,169,818 ราย, บราซิล 7,448,560 ราย, รัสเซีย 2,992,706 ราย และฝรั่งเศส 2,547,771 ราย

◆ “บิกตู” ห้ามชุมนุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) มี ใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 ต่อมาได้ขยายระยะเวลาการ บังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปเป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 64 นั้น โดยที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อ ป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวได้ผลดีขึ้นเป็นลำดับ

อย่างไรก็ตามเมื่อปัจจุบันพบการระบาดของ โรคระลอกใหม่ขึ้นในบางเขตพื้นที่ รัฐบาล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการกระชับ และยกระดับบรรดามาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทัน ท่วงที เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดลุกลาม เป็นวงกว้างต่อไป อาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนด และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ได้แก่

1. ห้ามใช้หรือเข้าไปในพื้นที่หรือยานพาหนะ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้ประกาศหรือสั่งตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 2. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พิจารณาสั่งปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค และการแพร่ของโรคไว้เป็นการชั่วคราว 3. ห้ามไม่ให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรมหรือการมีวสันตกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าว อันเป็นการชวยให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

◆ 8 ข้อห้ามสกัดไวรัส

4. มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจและคัดกรอง การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ตามมาตรการที่นายกรัฐมนตรีกำหนด 5. การปฏิบัติและบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้ส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 6. การประสานงานให้ สปก. สบค. ที่มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผอ. ศูนย์ทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

7. การออกประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าฯ กทม. หรือผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เพื่อใช้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่นายกฯ หรือ สปค. กำหนด 8. ให้ประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นคำสั่งตามข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

◆ ลดโครงสร้าง 7 ศูนย์

ขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่

คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 39/2563 เรื่องการจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) โดยมีใจความว่า เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้าง ศบค. ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อยกในฐานะ ผอ.ศบค. จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกความในข้อ 1 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563 เรื่องการจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงวันที่ 27 มี.ค. 63 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้มีการจัดโครงสร้างภายใน ดังนี้

1. สำนักงานเลขาธิการมีรองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหัวหน้าสำนักงาน 2. ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (สปก. สบค.) มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผอ. ศูนย์ 3. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าศูนย์ 4. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (สปก. มท.) มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ 5. ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าศูนย์ 6. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าศูนย์ 7. ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา มี ผอ. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นหัวหน้าศูนย์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้ง ณ วันที่ 25 ธ.ค. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563 เรื่องการจัดโครงสร้างของ ศบค. ได้กำหนดให้จัดตั้ง 10 ศูนย์ ประกอบด้วย 1. สำนักงานเลขาธิการมีรองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 2. สำนักงานประสานงานกลางให้เลขาธิการ สมช. เป็นหัวหน้าสำนักงาน 3. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าศูนย์ 4. ศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ 5. ศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์ สำหรับประชาชน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป็นหัวหน้าศูนย์

6. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้าให้ปลัดพาณิชย์เป็นหัวหน้าศูนย์ 7. ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ และดูแลคนไทยในต่างประเทศ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าศูนย์ 8. ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหัวหน้าศูนย์ 9. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าศูนย์ และ 10. ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากติดเชื้อโควิด-19 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์

◆ “สบค.” ย้ำ ห้ามชุมนุม

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า การจัดโครงสร้างศูนย์ ศบค. เพิ่มเติม และมีการประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหาที่ปรับปรุงคือการเพิ่มศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ เพื่อช่วยบริหารจัดการ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ควบคุมพื้นที่จังหวัดของตัวเอง มีอำนาจสั่งการต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ พร้อมกันนี้ยังมีประกาศข้อกำหนด ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 15 มีเนื้อหาสำคัญ อาทิ การห้ามชุมนุมโดยห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรมหรือการมีวสันตกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการชวยให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ภายในเขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนด ดังนั้นตอนนี้ต้องขอห้ามการชุมนุมทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจายเชื้อโรค

ต่อข้อถามว่าการตรวจเจ้าหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลที่ใช้วิธีเจาะเลือดหาภูมิคุ้มกันแล้วพบเชื้อ พอไปตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูกและคอไม่พบเชื้อ มีการตั้งคำถามว่าทำไมไม่ตรวจแบบหลังตั้งแต่แรก นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่าการตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูกและคอ ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง ถ้าตรวจคนจำนวนมากต้องใช้วิธีเจาะเลือดเพื่อประหยัดงบประมาณ ซึ่งเป็นการตรวจทางอ้อมไม่ได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเจอใครที่มีภูมิคุ้มกันทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะมีเชื้อหรือไม่ ต้องส่งไปตรวจแบบหลังเพื่อความแม่นยำ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการเฝ้าระวังทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นที่

ทำงานของผู้บริหารประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ต่อข้อถามกรณีมีการแชร์ในโซเชียลของให้กำลังใจนักกักกันเนื่องจากไม่สามารถป้องกันโควิดได้ นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า ยังสามารถใช้หน้ากากผ้าได้ คนยังใช้เพราะสามารถกันละอองฝอยจากการไอและจามได้ ดีกว่าไม่มีอะไรป้องกัน ดังนั้นที่ว่ามีใจได้ขออย่าไปเชื่อ

◆ กระบี่กลุ่มบักไบค์

ด้าน นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (เลขฯ สบค.กระบี่) เปิดเผยว่า จากการสอบสวนโรคพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย เป็นรายที่ 5-6 โดยรายที่ 5 เป็นเด็กหญิงวัย 4 ขวบ เป็นลูกสาวของผู้ป่วยรายที่ 2 และรายที่ 6 เป็นชายอายุ 29 ปี สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 3 ขณะนี้ได้ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-ต่ำ ทั้งเพื่อนในห้องเรียน ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครองและญาติทุกคน โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เกรือข่ายบริการสุขภาพ อ.เกาะลันตา ประกาศให้ผู้เดินทางมาร่วมงานบักไบค์เกาะลันตาในวันที่ 12 ธ.ค. ช่วงเวลา 15.30-18.30 น. บริเวณหน้าเวทีและซุ้มประกวดอาหาร ไปรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ภายในวันที่ 27 ธ.ค. เพื่อเข้าตรวจหาเชื้อฟรี

◆ โคราชเจอป่วย 3

ที่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันแถลงผลสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย รวม 6 ราย โดยรายที่ 4 เป็นนักศึกษายอายุ 24 ปี ช่วยพ่อแม่ขายอาหารทะเลในตลาดเทศบาล โคราช ตลาดอาหารทะเลแห่งใหญ่ใน อ.เมืองนครราชสีมา มีประวัติเดินทางไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร จากนั้นนำมาขายที่ตลาดเทศบาล โคราช ทั้งตรวจเจอเชื้อเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. อีกทั้งเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ผู้ว่าฯ และสาธารณสุขจังหวัด เคยลงพื้นที่เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศบาล โคราช รวมทั้งตรวจหาเชื้อในตลาดกว่า 100 ราย ส่วนผู้ป่วยรายที่ 5-6 เป็นชายอายุ 52 ปี และหญิงอายุ 46 ปี ทั้งคู่เป็นข้าราชการ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ เป็นเพื่อนร่วมงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 3 โดยโทม์ไลน์รายที่ 5-6 เคยเดินทางไปรับปริญญาอยู่ที่ จ.มหาสารคาม และไปเยี่ยมญาติที่ จ.บุรีรัมย์ มีกลุ่มเสี่ยง 41 ราย

◆ แม่ค้าขอนแก่นติด

ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นพ.สมชาย โชติปิยะวัชรเวลา นาย

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงผลตรวจพบผู้ติดเชื้ออีก 1 ราย เป็นรายที่ 3 คือแม่ค้าขายอาหารทะเลอายุ 36 ปี เป็นเพื่อนผู้ป่วยรายที่ 2 มีโทม์ไลน์ดังนี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. เดินทางจาก อ.เวียงใหญ่ ไปตลาดค้าส่งสัตว์น้ำบางบอน เขตบางบอน กทม. จากนั้นช่วงกลางวันไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร โดยมีแรงงานต่างด้าวเป็นคนขายของและไม่สวมหน้ากาก แต่ผู้ป่วยสวมตลอดเวลา ต่อมาวันที่ 1 ธ.ค. ช่วงเช้าไปขายของที่หน้าร้านตรงข้ามปั้มน้ำมันพีทีที่เวียงใหญ่ และส่งร้านค้าต่าง ๆ เช่น อ.ชนบท, อ.เมือง, อ.บ้านไผ่ อ.พล จ.ขอนแก่น, อ.บรบือ จ.มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด เสร็จแล้วนำมาขายต่อที่หน้าร้านปั้มน้ำมันพีทีที่เวียงใหญ่ และตลาดสดเวียงใหญ่ วันที่ 3-9 ธ.ค. ขายของที่หน้าร้านปั้มน้ำมันพีทีที่เวียงใหญ่และตลาดสดเวียงใหญ่ วันที่ 10 ธ.ค. ไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดบางบอน และตลาดทะเลไทย วันที่ 11-16 ธ.ค. อยู่บ้าน วันที่ 17-18 ธ.ค. เดินทางไป อ.โคกโพธิ์ชัย และ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ก่อนเข้ารายงานตัวไปพื้นที่เสี่ยงกระทั่งผลพบติดเชื้อ ยืนยันว่า ขอนแก่นยังไม่มีกรณีถอดความแต่ขอให้ทุกคนอย่าการ์ดตก

◆ ราชบุรีเจออีก 4

ส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ราชบุรี ออกเอกสารชี้แจงว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 5 ราย โดยก่อนหน้านี้เจอแล้ว 1 ราย เป็นชายอายุ 24 ปี ชาว ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยรายที่ 2 เป็นชายอายุ 49 ปี ชาวหมู่ 7 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก รายที่ 3 เป็นแม่ค้าขายกุ้งอายุ 50 ปี ชาวหมู่ 4 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก รายที่ 4 เป็นชายเจ้าของอู่รถอายุ 49 ปี ชาวหมู่ 4 ต.โพหัก อ.บางแพ และรายที่ 5 เป็นหลานชายผู้ป่วยรายที่ 4 ยัย 10 ขวบ

◆ โทม์ไลน์รายที่ 2

โทม์ไลน์รายที่ 2 เมื่อวันที่ 1-4 ธ.ค. ขายผลไม้สดกับน้องชายในตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร โดยรับผลไม้มาจากเชียงใหม่ วันที่ 5 ธ.ค. ตอนเช้าเดินทางกลับบ้านที่หมู่ 7 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก เวลา 13.00 น. เดินทางกลับขายผลไม้ทะเลไทย ระหว่างทางแวะเติมน้ำมันที่ปั้มน ปตท.บางโหด จ.สมุทรสาคร วันที่ 6-18 ธ.ค. ขายผลไม้ในตลาดทะเลไทยและพักอยู่ที่แผงขายผลไม้ วันที่ 19 ธ.ค. เวลา 17.00 น. เดินทางกลับบ้านที่หมู่ 7 วันที่ 20-22 ธ.ค. พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเนื่องจากตลาดปิด วันที่ 23 ธ.ค. เวลา 13.45 น. เดินทางไปที่ รพ.สต.ศรีสุราษฎร์ เพื่อรายงาน

กลับจากพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรสาคร วันที่ 24 ธ.ค. ช่วงเช้าไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.ดำเนินสะดวก เวลา 22.00 น. ผลออกมาติดเชื้อโควิด

◆ แม่ค้าขายกุ้งรายที่ 3

ส่วนรายที่ 3 มีโทม์ไลน์ดังนี้ วันที่ 1-16 ธ.ค. เวลา 22.00-01.00 น. เดินทางไปซื้อของที่ตลาดทะเลไทย จากนั้นนำมาขายที่ตลาดราชบุรี หน้าร้านขายยาตรงข้ามอุโมงค์รถไฟราชบุรี ทุกวันจนถึงเช้านักกลับบ้านนอนบ้านจากนั้นเวลา 17.00-19.00 น. จะไปหาพี่สาวที่หมู่ 1 ต.บ้านไร่ พอวันที่ 17 ธ.ค. เวลา 20.00 น. ไปงานศพเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่บุปผาราม ต.วัดแก้ว อ.บางแพ วันที่ 18 ธ.ค. เวลา 15.00-18.30 น. ไปขายกุ้งที่ตลาดนัดข้างโรงเรียนดำเนินวิทยา ต.แพ่งพวย อ.ดำเนินสะดวก วันที่ 19 ธ.ค. เวลา 07.30 น. ไปรับกุ้งที่หน้าร้านเซเว่นสาขาโพหัก อ.บางแพ ก่อนนำมาขายที่ร้านขายยาตรงข้ามอุโมงค์รถไฟราชบุรี วันที่ 20-23 ธ.ค. เวลา 02.00-07.30 น. แม่ค้ามาส่งกุ้งที่บ้านหมู่ 4 จากนั้นนำกุ้งไปขายหน้าร้านขายยา วันที่ 24 ธ.ค. เวลา 09.00 น. ไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.ดำเนินสะดวก เวลา 12.00 น. ไปกินอาหารที่ร้านอาหารซอย 53 เขตเทศบาล ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก เวลา 22.00 น. ผลตรวจพบเชื้อ

◆ รายที่ 4 เจ้าของอู่

รายที่ 4 วันที่ 1-8 ธ.ค. เวลา 07.00 น. ทำงานอยู่ที่อู่หมู่ 4 ต.โพหัก อ.บางแพ จนเวลา 19.00 น. กลับมาที่บ้านที่หมู่ 4 วันที่ 9-10 ธ.ค. เวลา 05.00-07.00 น. ไปขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เสร็จแล้วกลับมาบ้านโดยรถยนต์ส่วนตัว เวลา 08.30 น. ไปทำงานที่อู่ตามปกติจนถึงเวลา 19.00 น. กลับบ้าน วันที่ 11-19 ธ.ค. เวลา 07.00 น. ไปที่อู่จนถึงเวลา 19.00 น. กลับมาบ้าน โดยเริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. จากนั้นวันที่ 20 ธ.ค. เวลา 07.00-10.30 น. ทำงานอยู่ที่อู่จากนั้นไปเลือกตั้ง อบจ.ที่หน่วย 6 เขต 1 หมู่ 4 วันที่ 21 ธ.ค. ไปลงทะเบียนผู้สัมผัสเสี่ยง จ.สมุทรสาคร พร้อมหลานชายที่ รพ.สต.โพหัก และเริ่มมีอาการงูมไม่ได้กลืน วันที่ 22-23 ธ.ค. เวลา 07.00-15.00 น. ทำงานอยู่ที่อู่ ก่อนจะไปกินเหล้ากับช่างในอู่ 4 คนจนถึงเวลา 19.00 น. วันที่ 24 ธ.ค. ช่วงเช้าไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.บางแพ จากนั้นช่วงกลางวันผลปรากฏติดเชื้อ

◆ หลานชายติดด้วย

รายที่ 5 วันที่ 1-4 ธ.ค. อาบน้ำที่บ้านหมู่ 4 แล้วไปเปลี่ยนชุดนักเรียนที่บ้านยายหมู่ 1 ต.โพหัก โดยยายขี่จักรยานไปส่งที่โรงเรียนชุมชน

วัดใหญ่โพหัก เวลา 16.30-19.00 น. เรียนพิเศษกับครูที่หมู่บ้าน 4 ก่อนกลับบ้านที่หมู่บ้าน 4 วันที่ 5-6 ธ.ค. หยุดอยู่บ้านและอยู่กับลุงที่อยู่เย็นกลับมานอนที่บ้านหมู่บ้าน 4 วันที่ 7-8 ธ.ค. ช่วงเช้าไปเรียนและเรียนพิเศษ วันที่ 9 ธ.ค. เวลา 05.00 น. ไปขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้งกับลุง จากนั้นช่วงเช้าไปเรียนและเรียนพิเศษ วันที่ 10 ธ.ค. เวลา 05.00-07.00 น. ไปขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง จากนั้นเวลา 08.00-15.00 น. อยู่กับลุงที่อยู่และกลับบ้านที่หมู่บ้าน วันที่ 11-13 ธ.ค. อยู่ที่อยู่และกลับบ้านที่หมู่บ้าน วันที่ 14-18 ธ.ค. ไปเรียนตามปกติ วันที่ 19-20 ธ.ค.หยุดอยู่ที่บ้านและไปหาลุงที่อยู่ วันที่ 21 ธ.ค. ลุงพาไปรายงานตัวลงทะเบียนผู้สัมผัสเสี่ยงที่ รพ. และเวลา 20.00-22.00 น. รับประทานอาหารร่วมกับญาติที่บ้านแฟนที่สาวหมู่ 2 ด.โพหัก วันที่ 22 ธ.ค. เวลา 07.00-14.00 น. อยู่กับลุงที่อยู่ จากนั้นไปหาพี่สาวที่หมู่ 4 วันที่ 23 ธ.ค.อยู่กับลุงที่อยู่ วันที่ 24 ธ.ค.ช่วงเช้าไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.บางแพ ตกกลางคืนผลออกคิดเชื้อ

◆ โทมี่ไลน์สาวอยุธยา

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นพ.พีระ อารีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานสถานการณ์ว่า มีหญิงอายุ 44 ปี ชาว อ.ผักไห่ คิดเชื้อโควิดหลังไปทำงานที่ตลาดทะเลไทย โดยวันที่ 13-17 ธ.ค.ทำงานที่ตลาดทะเลไทยและอยู่หอพัก จ.สมุทรสาคร วันที่ 18 ธ.ค. เดินทางไปส่งกุ้งที่ อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี ก่อนเดินทางกลับบ้านใน อ.ผักไห่ วันที่ 19-20 ธ.ค.อยู่บ้าน วันที่ 21 ธ.ค.ผู้เข้าชมชนในพื้นที่มาตรวจสอบและแนะนำให้ไปตรวจที่ รพ.บางปลาหมอ วันที่ 22 ธ.ค.เดินทางไปตรวจหาเชื้อโดยรถยนต์ส่วนตัวกับสามี วันที่ 23 ธ.ค.กักตัวอยู่ที่บ้าน วันที่ 24 ธ.ค.พบคิดเชื้อโควิด

◆ ผวาไม่สนโควิด

ขณะที่หลายจังหวัดกำลังหวาดกลัวโควิด แต่ที่ อ.แอมริม จ.เชียงใหม่ ประชาชนนับพันคนแห่ร่วมงานศพผู้เสียชีวิตคนหนึ่ง โดยจะมีการแจกบัตรผู้เข้าร่วมงาน และตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ โดยมีการจัดแถวให้คนมาร่วมงาน 4 แถว แถวละ 6 คน รอบละ 24 คน เพื่อให้เดินไปวางดอกไม้จันทน์ ก่อนจะวนกลับมารับของชำร่วย ทำให้มีการเบียดเสียดชิดเชียดเพื่อแย่งกันต่อแถว บางคนไม่มีการสวมหน้ากากและไม่เว้นระยะห่าง นอกจากนี้ยังมีบางคนทนไม่ไหวถึงกับเป็นลมล้มพับ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาลเป็นการด่วน

นายบุญญฤทธิ์ นิปฉิมชัย ปลัดอำเภอแอมริม จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า มาตรการแพร่ระบาดในพื้นที่ อ.แอมริม มีมาตรการเข้มงวดร้าน

ค้า ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในส่วนงานศพที่ผ่านมานั้นเพิ่งทราบเรื่อง แม้ประชาชนมาร่วมงานส่วนใหญ่จะสวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจ้าหน้าที่มอบเจลล้างมือให้ แต่ไม่มีการเว้นระยะ จากนั้นจะจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ควรมีการเว้นระยะห่างเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

◆ เพชรบุรีเจออีก 9

ที่ศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉิน จ.เพชรบุรี นายภักพงษ์ ทวีพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี แถลงผลมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 9 ราย รวมเป็น 10 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นชายอายุ 32 ปี ชาว ด.บ้านหาดมี อ.บ้านลาด มีพฤติกรรมไปสนามไก่ชนใน จ.สมุทรสาคร รายที่ 3-4 ชาว ด.ห้วยลึก เป็นสามีภรรยาถิ่นอายุ 42 และ 43 ปี มีอาชีพค้าขายในสมุทรสาคร รายที่ 5 เป็นหญิงอายุ 33 ปี ด.ไร่สะท้อน มีประวัติเดินทางไป จ.สมุทรสาคร รายที่ 6-7 เป็นหญิงอายุ 60 และ 61 ปี ชาว ด.ธงชัย อาชีพขับรถรับจ้างส่งอาหารทะเลในพื้นที่เสี่ยง รายที่ 8 เป็นหญิงอายุ 54 ปี ชาว ด.ปากทะเล อาชีพขายอาหารทะเลที่ตลาดวัดธ่อ อ.เมืองเพชรบุรี โดยไปรับอาหารทะเลในสมุทรสาคร รายที่ 9 เป็นชายอายุ 22 ปี ด.บางครก อาชีพรับจ้าง และรายที่ 10 เป็นหญิงอายุ 37 ปี อ.ท่ายาง มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

◆ ตั้ง รพ.ในสนามกีฬา

ที่ จ.สมุทรสาคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.มีคำสั่งประกาศใช้สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร เป็นที่จัดตั้ง “ศูนย์หวังโยคนสาคร” เพื่อใช้เป็นที่ รพ.สนาม รองรับผู้ป่วย 400-500 เตียง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รอง ผวจ.เปิดเผยว่า ที่สนามกีฬา มีทั้งบ้านพักผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงกองบังคับการกองร้อยอาสาสมัครนั้นจึงเป็นสถานที่เหมาะสม สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรภายนอกได้ ว่าศูนย์แห่งนี้มีความปลอดภัย โดยศูนย์จะมีระบบการดูแลอย่างเข้มแข็ง บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้าออกอย่างเด็ดขาด หากใครฝ่าฝืนหรือขัดขวางคำสั่ง มีโทษทั้งจำและปรับ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น โดยคาดว่าจะเปิดศูนย์ได้ในอีก 2-3 วันข้างหน้า

◆ “อนุทิน-อนุชา” กินกุ้ง

วันเดียวกันนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. นำคณะเดินตรวจตลาดลานเมือง จ.เชียงราย พร้อมกับใช้วิธีกินกุ้งที่ปรุงสุก ที่มีแม่ค้าในตลาดนำมาขอให้ช่วยกิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน จากนั้นนายอนุทินได้ย้ำให้ทุกคนป้องกันด้วยการ

สวมหน้ากากตลอดเวลา โดยบอกว่า “ต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหาร กุ้งมาจากไหนไม่รู้ แต่ต้องให้มาจากมหาชัยก็ไม่กลัว”

ที่ร้านอาหารร่มไม้ริมนา อ.สามพราน จ.นครปฐม นายอนุชา นาคาศัย รมว.ประจำสำนักนายกฯ พร้อมคณะลงพื้นที่พบผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการเกษตรกรรมผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อติดตามผลกระทบ จากนั้นทั้งหมดใช้วิธีกินอาหารที่ทำจากกุ้ง ไม่ว่าจะเป็นกุ้งย่าง กุ้งเปรี้ยวหวาน แกงส้มกุ้ง ต้มยำกุ้ง กุ้งทอดกระเทียมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคกว่ากินกุ้งปลอดภัยแค่ไหนให้สุกเท่านั้น

◆ อย่าเข้าพื้นที่สีแดง

ที่ สธ. นพ.โอภาสการย์กวิณพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การตั้ง รพ.สนามในสมุทรสาครจำเป็นเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายและควบคุมได้ มีบางคนไม่เข้าใจและขัดขวางไม่ให้ตั้ง รพ. ทำให้การควบคุมโรคล่าช้าและสถานการณ์ยืดเยื้อ ไม่เป็นผลดีต่อชาวสมุทรสาคร สำหรับผู้ติดเชื้อที่ระยองจากรายงานพบว่าเป็นการติดเชื้อจากไปเล่นพนัน

ต่อข้อถามมีประชาชนส่วนหนึ่งจำเป็นต้องไปสมุทรสาคร แต่ไม่ได้ไปตลาดกลางกุ้ง ต้องทำตัวอย่างไร นพ.โอภาส ตอบว่า ไม่ว่าจะในพื้นที่ใดของสมุทรสาคร ขอให้งดเดินทางไว้ก่อน

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า การสอบสวนโรคกลุ่มบักไบค์ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ขณะนี้พบผู้ป่วยแล้ว 17 ราย โดยหนึ่งในนั้นเป็นชายอายุ 45 ปี มาจากสมุทรสาครทำให้มีการแพร่ระบาดที่หนักหนาเสียบริเวณ นายปิยรัฐ จงเทพ หรือโดได้ หัวหน้ากลุ่ม wevolunteer หรือ wevo นำเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจาก จ.นครปฐม นำกุ้งขาวกว่า 1,000 กก.มาเปิดขายราคา กก.ละ 170 บาท หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด จากนั้นนายปิยรัฐและทีมงานเผาเตาไฟฟ้ามาต้มกุ้งก่อนจะรับประทานไหว ก่อนที่ พ.ด.อ. จตุพร พลภักดิ์ ผกก.สน.ดุสิต เข้ามาเจรจาแจ้งว่าสถานที่นี้อยู่ในรัศมี 50 เมตรและไม่มีกรแจ้งชุมนุม และขอให้ผู้ชุมนุมอย่าลงมาบนพื้นที่ถนน

◆ แร่รอง ผวก.ชนต่างด้าว

ส่วนกรณีนายอจจวิระ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาแจกขบวนรถลัดรถขนแรงงานต่างด้าว โดยมีการเชื่อมโยงนายตำรวจระดับ พ.ด.อ. และ ด.ต.นั้น ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ และ รมว.กลาโหม สั่งหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้าง จากนั้นมีการขยายผลเครือข่าย

พ.ศ. พบว่าเคยมีตำแหน่งอยู่ใน จ.กาญจนบุรี แต่ถูกให้ย้ายออกนอกพื้นที่ไปแล้ว ส่วน ค.ศ. มีคำสั่งสอบวินัยร้ายแรงและให้พักราชการไว้ก่อน นอกจากนี้ยังทราบอีกว่า ค.ศ.คนดังกล่าว เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวโยงกับขบวนการขนแรงงานเถื่อนเครือข่ายเจ้า “พ.” เป็นแอเยนต์ใหญ่โดยมีนายตำรวจระดับ รอง ผบก.เกี่ยวข้องด้วย

ด้านนายดิชา คงศรี ผอ.เขตคูสิต กล่าวชี้แจงกรณีข้าราชการเขตคูสิตติดเชื้อโควิด ว่า ขอยืนยันไม่ใช่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตคูสิต แต่เป็นข้าราชการชลประทานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตคูสิต ขณะนี้เข้ารับรักษาตัวแล้ว เช่นเดียวกับเจ้าของร้านครัวแซ่บอีสาน ที่มีผลตรวจเป็นบวกเข้ารับรักษาตัวเช่นกัน

◆ ระยองผวาติด 29

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เปิดเผยว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 29 คน รวมเป็น 36 ราย โดยต้นเหตุมายังบ่อนการพนันแห่งหนึ่ง ขณะนี้มีคำสั่งปิดสถานบันเทิงผับ บาร์ อาบอบนวด สนามชนไก่ โรงเรียน ในเมืองระยองทั้งหมด พร้อมทั้งเตรียมจะเอาผิดบ่อนพนันดังกล่าวด้วย

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี พร้อมคณะลงพื้นที่ตลาดไท ค.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง เพื่อรับฟังผลกระทบจากปัญหาโควิด นายชัยวัฒน์ เปิดเผยว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่ 1 ราย รวมเป็น 7 ราย ทั้งหมดไปซื้ออาหารทะเลในสมุทรสาคร จากนั้นนำมาขายในพื้นที่ปทุมฯ ขณะเดียวกันมีคำสั่งปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ประกอบด้วย ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท ค.บางปรอก อ.เมือง, ตลาดคลองสี่เมืองใหม่ ค.คลองสี่ อ.คลองหลวง, ตลาดชุมชนเคหะรังสิตคลองหก ค.รังสิต อ.ธัญบุรี, ตลาดนัดวัดปทุมมาชก ค.ศาลาครุ อ.หนองเสือ.